

พิจิตร มีศรัทธาบอกบุญ ขอแรงราษฎร สร้าง
โรงเรียนหนังสือไทยจีน ที่วัดสามง่าม หลัง ๓
เดาใช้ไม้แก่น พื้น กระดาน เครื่อง บนไม้
ไม้ไผ่ หลังคามุงด้วย ฝก กว้าง ๓๑๓ ศอก
ยาว ๘๑๓ คืบแล้วเสร็จ ได้ เปิดสอน นักเรียน
แต่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๖ มีนักเรียน
๓๒ คน และได้ ให้พระ รูป นักเรียน สอบได้ได้
ประโยคหนึ่ง เป็น ครูสอน ส่วนเงินบำรุงโรง
เรียนนั้นนี้ ผู้ปกครอง นักเรียนทั้งหลาย มีความ
ยินดีด้วยกัน บำรุงต่อไป กับขอให้อยู่ใน ความ
ตรวจตราแนะนำ ของ ข้าหลวง กรรมการ ด้วย
ขุน ประพันธ์เนติคุณ ข้าหลวง กรรมการได้รับ
โรงเรียนนี้ไว้ใน ความ ตรวจ ตราแนะนำ เหมือน
อย่างโรงเรียนอื่น ๆ แล้ว

กระทรวง กรรมการ มีความ ยินดีในความ
เพื่อ ของ ผู้มี ศรัทธา ทั้งหลายนี้ ขออนุโมทนา
ใน ส่วน กุศล นี้ ด้วย

แจ้ง ความ มา ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน
รัตนโกสินทร ศก ๑๒๖

ด้วยได้ รับ บอก ข้าหลวงใหญ่ รักษา ราชการ
มณฑลพายัพที่ ๑๔/๑๕๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
ศกนี้ว่า เจ้านคร เชียงใหม่ได้ ให้ ยืม ที่ บ้าน
แห่งหนึ่ง ตั้ง เป็นโรงเรียน ผู้หญิง ชั้น ตำบล ๓
และเจ้านคร เชียงใหม่รับ เป็น ผู้อุปการะ โรงเรียน
สืบไป ด้วย ได้ เปิด สอน นักเรียน มา ตั้ง แต่
วันที่ ๒๕ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕ แล้ว

กระทรวง กรรมการ ได้ นำความกราบบังคมทูล
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มกุฎราชกุมาร

ผู้สำเร็จ ราชการ รักษา พระนคร ทราบ ฝ่าย ของ
พระบาท แล้ว

แจ้ง ความ มา ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน

รัตนโกสินทร ศก ๑๒๖

(ลงนาม) เจ้าพระยาวิชิทวงศ์วุฒิไกร

เด็นาบดี

ด้วย หลวง ขวราชักษ์มนตรี ผู้พิพากษา ศาล
เมือง เพ็ชรบุรียื่น รายงาน ลงวันที่ ๘ ตุลาคม
ร.ศ. ๑๒๖ ว่าได้ จัดตั้ง โรงเรียน ชั้น ที่วัด คงคา
ราม เมือง เพ็ชรบุรี โรง ๓ ตั้งแต่ ศก ๑๒๕ ได้
อาศัย ศาลาใน วัดนั้น ตั้ง เป็นที่ เค้าเรียนไป พดง
ก่อน การ งาน ยังไม่ เรียบร้อยดี บัดนี้ พระปลัด
นุญได้ จัด การ สร้างโรงเรียน ชั้นแล้ว หลัง ๓ กว้าง
๓๓ ศอก ยาว ๘๑๓ ใช้ เค้าไม้ มะค่า แปะตาม
ไม้ เคี่ยม เเชิง กดอนไม้ สัก จันทน์ไม้ กระแบก
กระดาน พื้นไม้ ยาง หลังคามุง ด้วย สังกะสี กับ
สร้างโต๊ะ เรียง ชนิดนั่งได้ ๓ คน ๒๔ ดำรับแล้วเสร็จ
ได้ จัด การ เปิดโรงเรียน นี้แล้ว มี นักเรียน ๗๐ คน
ให้นามโรงเรียนว่า “โรงเรียน บำรุงไทย
ร.ศ. ๑๒๕” พระพิศาล สัมณะ กิจ เจ้าคณะ
เมือง กับ พระ ปลัด นุญ เป็น ผู้อุปการะ
ส่วน การ ใช้จ่าย ของ โรงเรียน นี้ต่อไป เบื้อง หน้า
มีผู้ศรัทธาออกเงินบำรุงเป็นรายปี เป็นโรงเรียน
ที่ตั้ง ขึ้นโดย มีทุน เอง ได้

รายชื่อ ผู้บริจาค ทศพลี และ สิ่งของ ซึ่ง ได้ ให้
แก่โรงเรียนนี้แล้ว คือ